

Số: /BC-STTTT

Tây Ninh, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/BCĐ ngày 31/01/2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 và Kế hoạch số 314/KH-STTTT ngày 21/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở như sau:

#### I. Đặc điểm tình hình

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; bưu chính; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; chuyển đổi số; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và sản phẩm in; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của UBND và theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông hiện nay gồm có: Ban Giám đốc, 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cụ thể Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông; Phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản; Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 55 người, trong đó: biên chế công chức: 26, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập: 20, hợp đồng theo Nghị định 111: 07; hợp đồng theo Luật Lao động: 02.

#### II. Công tác chỉ đạo, triển khai

##### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

- Cấp ủy, Ban lãnh đạo cơ quan tiếp tục quan tâm quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công

lập; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 26-KH/BCĐ ngày 31 năm 01 năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024. Đẩy mạnh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Hàng tháng, Sở tổ chức giao ban giữa Lãnh đạo Sở và trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở nhằm đánh giá kết quả công tác tháng trước, những công việc đã làm được, chưa làm được, đề xuất biện pháp giải quyết và bàn chương trình công tác tháng tiếp theo. Sau hội nghị giao ban, Văn phòng Sở có trách nhiệm tổng hợp và thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở trong hội nghị giao ban. Phân công rõ trách nhiệm và mối quan hệ giải quyết công việc của từng đồng chí lãnh đạo Sở, trách nhiệm của trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về công việc của phòng, đơn vị mình; đồng thời chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Cấp ủy và lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện QCDC cơ sở gắn với xây dựng cơ quan đã phát huy quyền làm chủ tập thể của công chức, viên chức và người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, gắn liền với sự lãnh đạo thống nhất của tập thể lãnh đạo Sở.

## **2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở**

- Sở đã xây dựng Quyết định số 108/QĐ-STTTT ngày 04/10/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở có trách nhiệm Xây dựng ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết theo quy định của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh.

- Trong các buổi họp định kỳ, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở thực hiện đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ từng quý và đưa ra phương hướng, giải pháp chấn chỉnh những yếu kém, hạn chế trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện báo cáo theo định kỳ.

- Sở tiếp tục phát huy mô hình dân chủ, đề cao trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động tại cơ quan. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, biến nhận thức thành hành động cụ thể của mỗi cá nhân, của tập thể.

### **III. Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở**

**1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị:** Giám đốc Sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm công khai những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; các kế hoạch công tác tháng, quý, năm; kinh phí hoạt động, tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ, nội quy, quy chế cơ quan... cho công chức, viên chức và người lao động biết bằng các hình thức công khai được quy định tại Điều 9 của Quyết định số 96/QĐ-STTTT ngày 30/9/2023 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh.

- Thực hiện những việc phải công khai để công chức, viên chức, người lao động biết: Quy chế làm việc; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp; các Quy chế về quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức; Quy chế chi tiêu nội bộ... phù hợp với các quy định hiện hành theo quy định tại Mục 3, 4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

- Trách nhiệm của công chức, viên chức: Thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; nội quy, quy chế cơ quan; chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước lãnh đạo cơ quan về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hầu hết công chức, viên chức đều tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cơ quan.

- Những việc công chức, viên chức giám sát, kiểm tra: Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của công chức, viên chức; thông báo công khai để công chức, viên chức biết được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

- Thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan: Phối hợp tham mưu các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành; địa phương đề nghị như góp ý các văn bản; công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, lịch tiếp công dân cùng các quy trình, thủ

tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân được niêm yết công khai tại Sở; đảm bảo giải quyết tốt, hài hòa các lợi ích của công dân, tổ chức và theo quy định.

**2.** Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình theo hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Sở để các công dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện. Từ 01/01/2024 đến 31/5/2024, Sở đã tiếp nhận 36 hồ sơ, trả 36 hồ sơ, còn tồn: 0 hồ sơ, giải quyết sớm hạn 100% hồ sơ.

- Thực hiện dân chủ trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, nâng bậc lương, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật: Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã đồng ý đề 01 công chức từ chức; tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ đối với 01 công chức; bổ nhiệm 02 viên chức (thẩm quyền Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung trực thuộc Sở); điều động, bố trí công tác đối với 03 công chức (trong đó có 01 công chức chuyển sang viên chức); tuyển dụng 03 viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn đối với 04 công chức, viên chức (thẩm quyền Giám đốc Sở: 02 công chức, viên chức; thẩm quyền Giám đốc Trung tâm trực thuộc Sở: 02 viên chức); nâng bậc lương 04 công chức, viên chức (thẩm quyền Giám đốc Sở: 02 công chức; thẩm quyền Giám đốc Trung tâm trực thuộc Sở: 02 viên chức); xếp lương đối với 01 viên chức; nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra đối với 01 công chức; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 01 công chức (thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh); cử 05 công chức, viên chức tham gia đào tạo Lớp Trung cấp lý luận chính trị (trong đó có 03 công chức, viên chức đang học); phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương tại các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**3.** Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia góp ý dự thảo các văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn và phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn năm tiếp theo; Báo cáo kết quả hoạt động Thanh tra nhân dân và kế hoạch hoạt động năm; dự thảo Nghị quyết và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024.

- Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn Sở trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Quyết định số 02/QĐ-CĐCS ngày 10/5/2023).

- Đánh giá hoạt động của Ban thanh tra nhân dân của cơ quan: Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và Ban

Chấp hành Công đoàn được các thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nghiêm túc, góp phần phát huy vai trò giám sát của công chức, viên chức đối với các hoạt động của cơ quan, từ đó tăng thêm lòng tin của công chức, viên chức đối với sự lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn.

- Kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024 Sở thực hiện 01 lượt tiếp công dân thường xuyên. Đã hướng dẫn đến cơ quan Công an để phản ánh và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra xử lý.

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/5/2024 Sở không phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan có hành vi tham nhũng.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

##### **1. Những kết quả đạt được**

Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan đã tạo chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức trong công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tăng cường công tác dân chủ trong hoạt động của Ngành; thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; lĩnh vực cải cách hành chính được đẩy mạnh, bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, kịp thời loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những quy định không cần thiết. Nhận thức của Cấp ủy, Lãnh đạo cơ quan, công chức, viên chức được nâng lên rõ rệt và đã chuyển biến thành những hành động cụ thể về tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức chấp hành nội quy, quy chế cơ quan. Công tác trực, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

##### **2. Nguyên nhân đạt được**

- Được sự chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy, Lãnh đạo Sở quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Công khai, minh bạch các hoạt động trong cơ quan, đặc biệt là công khai, minh bạch về tài chính theo đúng quy định.

- Công tác Quy chế dân chủ ở cơ sở được tổ chức thực hiện đồng bộ, thường xuyên; tạo ra những mô hình, hình thức sinh hoạt mới, thiết thực nhằm nâng cao ý thức của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình các tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

#### **V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI**

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đẩy mạnh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Thông tin và Truyền thông, gửi Sở Nội vụ tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Sở Nội vụ;
- GD Sở;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**